
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ                                            ๑/๑๐ 
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 
(ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ 

ระหว่างวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
(รวมทั้งความคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ส านักงาน กสทช.) 

 

  

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ส าหรับกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

๑.  ขอบข่าย (ข้อ ๒) - - 

๒.  คลื่นความถี่ (ข้อ ๓) - - 

๓.  ก าลังส่ง (ข้อ ๔) - - 

๔.  มาตรฐานทางเทคนิค (ข้อ ๕) - - 

๕.  ใบอนุญาตวิทยุคมนาคม (ข้อ ๖) ขอสอบถามว่า กรณีทีเ่รือมเีครื่องวิทยุคมนาคมหลายเครื่อง จะต้องมีใบอนุญาต 
กี่ใบ อะไรบ้าง 

นายพิชัย แซ่ซิ้ม 
นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

 

 

 

ขอสอบถามว่า แพปลาหรือสมาคมต่างๆ สามารถขอตั้งสถานีฝั่งเพ่ือใช้
ติดต่อสื่อสารกบักลุ่มเรือของตัวเองได้ไหม ถ้าไดจ้ะต้องมีใบอนุญาตอะไรบ้าง  
และต้องด าเนินการอย่างไร  

พ.จ.ต. สากล เพชรน้อย 
กรมประมง  
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ                                            ๒/๑๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

๖.  สิทธิการอนุญาตเดมิ (ข้อ ๗)   

 ๑) การไม่อนุญาตให้ท า หรือน าเขา้เครื่อง
วิทยุคมนาคม ระบบ CB ย่านความถี่วิทยุ 
๒๗ เมกะเฮิรตซ์ ที่ไดร้ับการอนุโลมว่าผ่าน
การทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุ
คมนาคม ตามระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข
ว่าด้วยการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่อง
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ และทีแ่ก้ไข
เพิ่มเตมิ (ข้อ ๗.๑) 

ขอสอบถามว่า เมื่อประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว ถ้าบริษัทยังมีเครื่องวิทยุคมนาคม 
ที่เคยไดร้ับการอนุโลมว่าผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยคุมนาคม  
ซึ่งไม่มผีล type approval ส ารองจ าหน่ายอยู่ จะสามารถน าเครื่องวิทยุดังกล่าว
ไปขอใบอนุญาตตั้ง และใช้ ได้หรือไม ่

นางสาวอภิฤดี อภอรักษส์ิทธิชน 
หจก.ช.สหมงคลเอ็นจิเนยีริ่ง  
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก เนื่องจากเครื่องวิทยุคมนาคมย่าน 27 MHz เป็นเครื่อง
ที่มีใช้กันมากในภาคประมง โดยสว่นใหญ่จะเป็นเครื่องที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเครื่อง 
ยังสามารถใช้ได้ หรือไม่ขัดกับประกาศฯ การจะไปยกเลิกจึงไม่สมควร เพื่อเป็น
การช่วยเหลือชาวประมง ควรมีช่องทางที่จะด าเนินการให้เป็นเครื่องที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และควรมีการให้ความรูแ้ก่ชาวประมง ท้ังการขออนุญาตตัง้สถานี และ
ขั้นตอนการขอใบอนุญาตตา่งๆ เพือ่ให้สามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย  

นายพิชัย แซ่ซิ้ม 
นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

 ๒) ผลการทดสอบรับรอง รายงานผลการ
ทดสอบ ใบรับรอง เอกสารจดทะเบียน 
เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ย่านความถี่
วิทยุ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ ที่ออกก่อนประกาศ
ฉบับน้ี มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปอีก ๕ ปี 
(ข้อ ๗.๒) 

 ๓) เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ CB ย่าน
ความถี่วิทยุ ๒๗ เมกะเฮริตซ์ ท่ีไดร้ับ
อนุญาตให้ใช้ก่อนวันที่ประกาศฉบบันี้ มีผล
ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ตลอดอายุของเครื่อง 
วิทยุคมนาคม (ข้อ ๗.๓) 

ขอสอบถามว่า เมื่อประกาศนี้ใช้บังคับแล้ว เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ทั้งหมด จะสามารถใช้ต่อไปได้อีก 5 ปีถูกต้องหรือไม ่

พ.จ.ต. สากล เพชรน้อย 
กรมประมง  
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ                                            ๓/๑๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

๗.  หลักเกณฑ์การใช้งาน (ข้อ ๘)   

 ๑) ให้ใช้ติดต่อสื่อสารในน่านน้ าไทยเท่าน้ัน 
(ข้อ ๘.๑) 

ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดให้ใช้ติดต่อสื่อสารเฉพาะในน่านน้ าไทย เนือ่งจากกฎ
ข้อบังคับส าหรับตรวจเรือฯ พ.ศ. 2559 ของกรมเจ้าท่า ก าหนดใหเ้รือประมง
ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป ตอ้งมีเครื่องวิทยุคมนาคมช่วงความถี่ 2-25 MHz 
หรือ 27 MHz ซึ่งเรือที่มีขนาด 60 ตันกรอสขึ้นไปจะสามารถเดินทางไป
ต่างประเทศไดด้้วย  

นายพิชัย แซ่ซิ้ม 
นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

 ข้อก าหนดนี้น่าจะท าได้ยากในทางปฏิบัติและไม่น่าจะเป็นประโยชน์ใดๆ ต่อผู้ใช้
คลื่นความถี่และทางราชการ 

นายสาวสัดิ์ บุณยะเวศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
paru4802@hotmail.com  
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 

 ๒) ให้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างสถานีฝั่ง 
กับสถานีเรือ และสถานเีรือกับสถานีเรือ 
(ข้อ ๘.๒) 

ข้อ ๘.๒ ไม่ได้ก าหนดให้ใช้ติดต่อสือ่สารระหว่างสถานฝีั่งกับสถานฝีั่ง ถ้ามีความ
จ าเป็นต้องใช้ติดต่อสื่อสารระหวา่งสถานีฝั่งกับสถานฝีั่ง เช่น การประสานงาน
ระหว่างท่าเรือกับท่าเรือในกรณีเกดิเหตุอุบตัิภัยทางทะเล จะต้องใช้ความถี่อะไร 

น.ต.พีรชัย เปรมประเสริฐ 
ส านักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

 ๓) ไม่ใช้ถ้อยค าที่ไม่สุภาพ หรือหยาบคายใน
การติดต่อสื่อสาร (ข้อ ๘.๓) 

- - 

   

   

mailto:paru4802@hotmail.com


สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ                                            ๔/๑๐ 
 

   

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

 ๔) ก่อนเริ่มสื่อสารต้องรับฟังก่อนว่ามีผู้ใช้
คลื่นความถี่อยู่หรือไม่ ห้ามแย่งใช้คลื่น
ความถี่ในการสื่อสาร (ข้อ ๘.๔) 

- - 

 ๕) ก าหนดระยะเวลาในการสื่อสารแต่ละ
ครั้งสูงสุด ๕ นาที และทุกครั้งท่ีสิน้สุดการ
สื่อสารต้องรับฟังอย่างน้อย ๑ นาที ก่อน
เริ่มการสื่อสารในครั้งถัดไป (ข้อ ๘.๕) 

ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดระยะเวลาในการสื่อสารแต่ละครั้งสูงสุด ๕ นาที และ 
ทุกครั้งท่ีสิ้นสุดการสื่อสารต้องรับฟังอย่างน้อย ๑ นาที เนื่องจากการติดต่อสื่อสาร
ควรมีลักษณะเป็นการพูดโต้ตอบกนัได้ในทันทีเหมือนการโทรศัพท์ 

นายพิชัย แซ่ซิ้ม 
นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

๘.  ประเด็นอื่นๆ ขอสอบถามว่า ท่าเรือชายฝั่งถือว่าเป็นสถานีฝั่งหรือไม่ และต้องได้รบัจัดสรรนาม
เรียกขาน (Call sign) หรือไม่ เนื่องจากตอนน้ีที่ท่าเรือไมม่ีนามเรียกขาน 
และผู้ใช้เครื่องวิทยุต้องผ่านการอบรมด้วยหรือไม ่

น.ต.พีรชัย เปรมประเสริฐ 
ส านกังานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

 ขอสอบถามว่า ในกรณีที่ตั้งสถานฝีั่งเพื่อเฝ้าฟังช่องความถี่ 16C (27.155 MHz) 
และ 21C (27.215 MHz) ซึ่งเปน็ช่องแจ้งเหตุฉุกเฉิน จะต้องเฝา้ฟังเป็น
ระยะเวลาอยา่งน้อยเท่าไร เนื่องจากภาคเอกชนอาจไม่สามารถเฝ้าฟังได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง 

พ.จ.ต. สากล เพชรน้อย 
กรมประมง  
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

 ขอสอบถามว่า ผู้ที่มีประกาศนียบตัรและบัตรพนักงานวิทยุ ท่ีได้รับจากการอบรม
ของส านักงาน กสทช. สามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมยา่น 27 MHz ได้หรือไม่  
 

นายพิชัย แซ่ซิ้ม 
นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

  

 

 

 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ                                            ๕/๑๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

 ขอสอบถามว่า หลังจากประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว เรื่องการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม 
ส านักงาน กสทช. จะมีแนวทางการแก้ปัญหาอย่างไร จะสามารถไปอบรม 
ให้ชาวประมงให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้หรือไม่ เนื่องจากเรือประมงส่วนใหญ ่
ที่ติดตั้งเครื่องวิทยุ CB 27 MHz จะมีใบอนุญาตของสถานีถูกต้อง แต่ผู้ใช้เครื่องวิทยุ
ไม่ได้ผ่านการอบรมและไมม่ีประกาศนียบัตรหรือบัตรพนักงานวิทยุ 

พ.จ.ต. สากล เพชรน้อย 
กรมประมง  
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

 ขอสอบถามว่า ส านักงาน กสทช. จะมีช่องทางหรือแนวทางใดบ้างที่จะจัดอบรม 
ให้ชาวประมงไดร้ับประกาศนียบตัรและบตัรพนักงานวิทยุทุกคน เพือ่ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

นายพิชัย แซ่ซิ้ม 
นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

 (1) น่าจะสนับสนุนให้ชาวประมงใช้คลื่นความถี่ VHF marine band ซึ่งจะท า
ให้ข้อก าหนด “ให้ใช้ติดต่อสื่อสารในน่านน้ าไทยเท่าน้ัน” พอที่จะเปน็จริงได ้
(2) ควรจะพิจารณาให้ใช้คลื่นความถี่ยา่น 27 MHz ในกิจการด้านอ่ืน 
(3) จากการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติที่รุกล้ าน่านน้ าไทยพบว่า เรือเหล่านั้น
มีเครื่องรับส่งวิทยุย่าน HF (all mode) และ VHF ที่มีสมรรถนะสูงส าหรับ 
การสื่อสาร ชาวประมงไทยควรมีโอกาสเช่นนั้นบ้าง 

นายสาวสัดิ์ บุณยะเวศ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
paru4802@hotmail.com  
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 
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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ                                            ๖/๑๐ 
 

 
  

   

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

 ผมอยากให้ทาง กสทช. ด าเนินการเกี่ยวย่านน้ีแบบสากลไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเอง  
ไม่มองความเป็นสากลและโลกทัศน์ท่ีแคบ ทราบมาว่าท่านจะด าเนินการให้ย่าน
ความถี่นี่ท่ีมี Band ตั้งแต่ A-F เอาไปใช้ในกิจการทางทะเลอยา่งเดยีว ท่านไม่มอง
ถึงการพัฒนาโดยรวมทั้งสากลและภายในประเทศ ไม่เข้าใจว่าความถี่ย่านน้ีไม่เคย
ยอมให้ประชาชนตั้งเสาแบบประจ าที่ เพราะกลัวจะไปกวนทีวี แล้วตอนนี้มันมีทีวี
ให้กวนไหม ต่างชาติเขาใช้กันแบบอิสระท าไมไม่เห็นมากวนระบบทีวีในบ้านเรา 
ผมเห็นควรว่าท่านควรเปิดกว้างในกิจการย่านความถี่นี้ ทั้งนี้การที่ท่านเปิดกว้าง
ส าหรับวิทยยุ่านนี้ท่านจะไดร้ับเงินค่าธรรมเนียมจากใบอนุญาต ท้ังตัง้สถานี
ใบอนุญาตใช้ นักเรียนนักศึกษาไดใ้ช้ทดลอง สามารถเพิ่มการใช้งานการเรยีนรู้ให้
เป็นความถี่ทดสอบของนักวิทยุสมคัรเล่นท่ีต้องการจะไปสอบเลื่อนขัน้ ฯลฯ 
กฎหมายแต่เดมิที่ใช้มามันไม่ยืดหยุ่น เนื่องจากระบบทีวีสมัยก่อนมนัไม่ทันสมัย 
ปัจจุบันมันมีทางเลือกในการสื่อสารมากมาย ท่านอย่าลืมว่าวิทยุย่านนี้มันส่งได้ไกล
ไม่จ าเป็นต้องใช้ความสูง หากวิทยยุ่านนี้ถูกพัฒนามันสามารถเป็นข่ายฉุกเฉิน
ส ารองได้อย่างดีหากเกดิภัยพิบตัิการสื่อสารพื้นฐานถูกตดัขาด แต่ท่านกลับลิดรอน
สิทธ์ิที่ประชาชนทุกคนพึงได้ ตัดโอกาศการมีข่ายส ารองในยามฉุกเฉนิ หากท่านจ า
ได้ตอนเกดิสึนามิที่ภูเกต็วิทยุย่านนี้ถูกส่งมาเตือนภัยเป็นความถี่แรกๆจาก
เรือประมงในทะเล แตต่อนนี้ท่านคิดอะไรกัน  ท่านมัวแต่จะเขียนกฏหมายแต่ไม่
ค านึงถึงผู้ที่จะใช้ ระบบวิทยุเรือปจัจุบันพัฒนาไปมาก เรือประมงชายฝั่งนับวันจะ
ไม่ใช้ย่านความถี่นี้ ท่านจะใหม้ันหายสาปสูญไปเลยหรือ   แล้วเครื่องที่ผมมีและใช้
อยู่จะท าอย่างไร เหมือนท่านเลือกปฏิบัติ กิจการ CB ในย่านความถี่อ่ืนๆ ท่าน
อนุญาตให้เขาใช้เสรีมีการขออนุญาตตั้งสถานี แตส่ าหรับย่าน 27 MHz มันไมไ่ด้
รับการสนใจมานานแสนนาน จนปัจจุบันนี้ท่านยังจะปิดหูปิดตาประชาชนแล้วก็ให้
ทุกอย่างมันย่ าอยู่กับท่ีแล้วก็ถอยหลังลงคลองหรืออย่างไรครับ ความถี ่CB เช่น
ย่าน 245 MHz ท่านจ้องแต่จะเพิม่ช่อง แต่ของเดิมที่มีไมรู่้จักเอามาใช้ประโยชน์
หรือว่ามันได้เงินน้อยเลยละเลยไมส่นใจ หากข้อความนี้ยังไม่ได้รับการพิจารณาผม
ก็จะร้องเรียนในทางอื่นๆต่อไปตามขั้นตอนครับ 

นายวิรัช กองทรัพย์  
๑. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
E20FBA@hotmail.com  
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560  
๒. โทรสาร วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ                                            ๗/๑๐ 
 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

๑.  ขอบข่าย (ข้อ ๑) - - 

๒.  การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ ๒)   

 ๑) การแบ่งช่วงความถี่ (ข้อ ๒.๑) ย่านความถี่ ๒๗ MHz เดิมมีช่วงความถี่ A B C D E และ F โดยแต่ละช่วงมี 40 
ช่องความถี่เท่ากัน ผมไมเ่ห็นด้วยกับการตัดช่วงความถี่ F รวมทั้ง A และ E บาง
ช่องทิ้ง เนื่องจากการใช้งานในช่องความถี่ท่ีติดกันจะมีสญัญาณแทรกเข้ามา  
ควรมีช่องความถี่หลายๆช่องให้เลอืกใช้  

นายพิชัย แซ่ซิ้ม 
นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

 ๒) การจัดช่องความถี่แบบไม่เป็นคู่ (ข้อ ๒.๒) - - 

 ๓) คลื่นความถี่ฉุกเฉิน (ข้อ ๒.๓) - - 

 ๔) ระยะห่างของช่องความถี่ท่ีอยู่ติดกัน  
(ข้อ ๒.๔) 

- - 

 ๕) การก าหนดช่องความถี่ (ข้อ ๒.๕) - - 

๓.  เงื่อนไขการใช้คลื่นความถี่ (ข้อ ๓)   

 ๑) การใช้คลื่นความถีร่่วมกัน (ข้อ ๓.๑) - - 

   

   



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ                                            ๘/๑๐ 
 

   

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

 ๒) การก าหนดให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับ
ติดต่อสื่อสารประเภทเสียงพูดด้วย
เทคโนโลยีแอนะล็อก (ข้อ ๓.๒) 

- - 

 ๓) การประสานงานคลื่นความถี่บริเวณ
ชายแดน (ข้อ ๓.๓) 

- - 

 ๔) การปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ กสทช. ประกาศก าหนด และที่จะ
ประกาศก าหนดเพิ่มเติมด้วย (ข้อ ๓.๔) 

- - 

๔.  ประเด็นอื่นๆ ขอสอบถามว่า ตามร่างประกาศก าหนดช่วงความถี่เพียงแค่ A ถึง E ในกรณีที่
เรือประมงมีเครื่องวิทยุคมนาคมทีม่ีช่วงความถี่ A ถึง F ซึ่งเกินกว่าที่ก าหนด 
จะมีความผิดหรือไม ่

นายพิชัย แซ่ซิ้ม 
นายกสมาคมการประมงจังหวัดสมุทรปราการ 
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 

 

  



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ                                            ๙/๑๐ 
 

(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ส าหรับ  
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ 

 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

๑.  ขอบข่าย (ข้อ ๑) - - 

๒.  ข้อก าหนดภาคเครื่องส่ง (ข้อ ๒)   

 ๑) ก าลังคลื่นพาห์ที่ก าหนด (ข้อ ๒.๑) - - 

 ๒) ค่าคลาดเคลื่อนของความถี่ (ข้อ ๒.๒) - - 

 ๓) ค่าเบี่ยงเบนทางความถี่ (ข้อ ๒.๓) - - 

 ๔) การแพร่แปลกปลอม (ข้อ ๒.๔) - - 

๓.  ข้อก าหนดภาคเครื่องรับ (ข้อ ๓)   

 ๑) ความไวอ้างอิง (ข้อ ๓.๑) - - 

 ๒) การเลือกรับสญัญาณ (ข้อ ๓.๒) - - 

๔.  วิธีทดสอบ (ข้อ ๔)   

 ๑) ภาคเครื่องส่ง (ข้อ ๔.๑) - - 

 ๒) ภาคเครื่องรับ (ข้อ ๔.๒) - - 



สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่ ๒๗ เมกะเฮิรตซ์ จ านวน ๓ ฉบับ                                            ๑๐/๑๐ 
 

ประเด็น ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ผู้แสดงความเห็น/หน่วยงาน 

๕.  ข้อก าหนดด้านความปลอดภัย (ข้อ ๕)   

 ๑) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (ข้อ ๕.๑) - - 

 ๒) ความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมต่อสุขภาพของมนุษย์ (ขอ้ ๕.๒) 

- - 

๖.  การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐาน 
(ข้อ ๖) 

- - 

๗.  ประเด็นอื่นๆ - - 

 


